



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

ฉบับประจำวันที 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2550 หน้า 22

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### "อีเอฟ"จีเซฟพลังงาน การบ้าน"กรม.ใหม่"

สดจากเยาวชน  
ปฤษฎา กองวงศ์



ปิดโหวตพร้อมได้ตัว "ทูตรักษพลังงาน รุ่นที่ 3" กันไปแล้วในโครงการ "ปฏิบัติการหาร 2 Energy Fantasia โครงการ 3" หลังผ่านกิจกรรม Energy in Action ซึ่ง 6 ผู้แทนคณะทูตรักษพลังงาน 2007 นำสิ่งที่เรียนรู้ตลอดระยะเวลาเกือบ 1 ปี ไปทดลองปฏิบัติในโรงเรียนและชุมชนของตนเอง

กระทรวงพลังงานประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเป็นทูตรักษพลังงาน รุ่นที่ 3 ที่โรงแรมอโนมา ได้แก่ อีเอฟ 2 น.ส.อนิขสรา ภูเวศตสาสน์ หรือ ปรีนซ์ อายุ 16 ปี โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อีเอฟ 3 น.ส.ชนิดา พันธกิจเจริญกุล หรือ ปิ่น อายุ 16 ปี โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ และอีเอฟ

5 น.ส.นตวรรณ จุลกาญจน์ หรือ แพร อายุ 17 ปี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ส่วนรองทูตรักษพลังงาน ได้แก่ อีเอฟ 1 น.ส.กิติ วดี ขุนหรรษากรณ์ หรือ โบนัส อายุ 15 ปี โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม) อีเอฟ 4 นายหัชพงษ์ พาเลิศชัยวงศ์ หรือ โสม อายุ 16 ปี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี ซึ่งฟ่งรางวัลป้อปูล่าโหวต และอีเอฟ 6 นายนครินทร์ ประเสริฐรุ่ง หรือ เพย อายุ 16 ปี โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

แม้วันนี้การแข่งขันจะสิ้นสุดลง แต่ภารกิจมดงานหนุ่มสาวอีเอฟทั้ง 6 คน ยังดำเนินต่อไปในการรณรงค์ชักชวนทุกคนให้ร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้ค่า

น้องปิ่น หนึ่งในทูตอนุรักษ์พลังงาน กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงของตนเอง หลังร่วมกิจกรรมว่า แต่ก่อนไม่เคยสนใจเรื่องพลังงานและคิดว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้ง่ายๆ แต่อย่างหนึ่งที่รู้สึกคือการปลูกฝังนิสัยให้พวกเรา อนุรักษ์พลังงานโดยไม่มีภารกิจบังคับ ตั้งแต่กิจกรรมแรกๆ การให้ความรู้และ สอดแทรกสิ่งต่างๆ ทำให้ซึมซับไปเรื่อยๆ ในเรื่องพลังงาน หลังจบค่ายทั้ง เพื่อนๆ พี่ๆ จะติดต่อกันเรื่อยๆ เป็นเหมือนสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งของเหล่าอี เอฟ คอยช่วยเหลือกันโดยไม่จำกัด เพศ วัย อายุ



นอกจากนี้ยังทำให้เราเรียนรู้การทำงานเป็นระบบมากขึ้น ได้ลงมือทำจริงๆ และมองเห็นปัญหาได้กว้างยิ่งขึ้น ฝึกให้เราทำงานเป็นรู้จักการวางแผนงาน ที่รัดกุม กิจกรรมที่ผ่านมาก็ได้ทำโครงการ "SF Save Energy" รณรงค์การ ประหยัดพลังงานด้วยวิธีง่ายๆ เช่น ใช้ถุงผ้า ปิดน้ำ ปิดไฟเวลาไม่ใช้ และ คิดค้นกิจกรรมต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยรณรงค์เรื่องพลังงานร่วมกับ เครือข่ายทั้งหมด จัดอีเวนต์สัญจร และจัดโครงการที่โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง คือ "ลดไฟแลงของ" ขวนทุกคนในโรงเรียนส่งบิลค่าไฟฟ้าในบ้านตั้งแต่เดือนพ.ย.-ธ.ค. หากการใช้ไฟฟ้าลดลง จะมีของรางวัลให้ และทำกิจกรรม "WE I DO" อย่างต่อเนื่อง โดยทุกห้องเรียนจะมีกล่องใส่กระดาษที่ใช้แล้ว ทุกวันศุกร์จะนำมารวมกันเพื่อนำไปรีไซเคิล



ขณะที่แพรว ซึ่งจัดค่ายเครือข่ายเยาวชนพร้อมเดินขบวนรณรงค์เผยแพร่ให้ ตระหนักถึงการใชพลังงานและเปลี่ยนหลอดไส้มาใช้หลอดตะเกียบใน ตลาดจ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่ายังคงปักหลักเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ เดิมคือนำนักเรียนมาเข้าค่าย เพื่อกระจายความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมติดตามผล ตอนนี้มี 10 โรงเรียนเข้าร่วมและยังรณรงค์ให้ครอบครัว ทั้งจังหวัด

ด้านปรีนซ์ เสาวว่า พวกเราทั้ง 6 คนอยากกลับไปอัมพวาซึ่งเคยไปรณรงค์ ใช้ถุงผ้า โดยจะสร้างเครือข่ายให้มากขึ้นเพราะคนเดียวคงทำไม่ได้ ที่ผ่าน

มาจัดกิจกรรม "ทำบุญลดใช้พลังงาน สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยจัดทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ขยะ หนึ่งกองหลังการคัดแยกแล้วช่วยลดก๊าซคาร์บอนได ออกไซด์ได้จำนวนมาก

6 ทูตและรองทูตอนุรักษ์พลังงาน ยังฝากถึงรัฐบาลใหม่ด้วยว่า "อยากให้พูดจริงทำจริง แม้ นโยบายอาจไม่เลิศหรู แต่ต้องทำให้ได้ แก่ไขประเทศชาติให้ดีกว่าเก่า เพราะประเทศไทยมีสิ่งดีๆ มากมาย หากได้ผู้บริหารประเทศดีๆ ก็จะสามารถเป็นเงาตามตัว อย่างประเทศเกาหลีที่มีภาพยนตร์ต่างๆ เข้ามาบูมอยู่ในบ้านเราทั้งหมดอยู่ที่การ บริหารจัดการ แต่ส่วนใหญ่หลังจากที่รับเลือกเข้าไปแล้วไม่ได้ทำตามทีพูดหรือนโยบายที่วางไว้ อยากเห็นการ ทำงานแบบในหลวง เจาะลึก เข้าใจพื้นที่ แก้ปัญหาตรงจุด ต้องลงพื้นที่แก้ปัญหาให้เหมาะกับแต่ละชุมชน ไม่ ยึดตำราต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ต้องคิดลงมือทำและประยุกต์เข้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม

การศึกษาเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเพราะเป็นพื้นฐานของทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากรซึ่ง เชื่อมโยงสนับสนุนในทุกด้าน ทั้งเรื่องพลังงาน สิ่งแวดล้อม และอยากให้สนับสนุนเยาวชนให้มีบทบาททาง สังคมมากขึ้น เพราะหลายคนมีศักยภาพแต่ขาดโอกาสขาดพื้นที่แสดงออก สุดท้ายอยากฝากไว้โดยเฉพาะเรื่อง พลังงาน ตอนนี้ปัญหาด้านทรัพยากรมีมากและอยากให้สานต่อการใช้พลังงานทดแทนซึ่งจะใช้ได้จริงและดีกว่า การควบคุมอุตสาหกรรม"

ปีใหม่นี้เพื่อนๆ ทั้ง 6 ยังฝากไว้ว่า

**"ฉลองอย่างพอเพียง เป็นคนใหม่ที่ใชพลังงานอย่างรู้ค่า และถ้าสนใจแวะมาหาพวกเราได้ที่ [www.energyfantasia.com](http://www.energyfantasia.com)"**

หน้า 22